

và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ.

1. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”.

Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”

2. “Có lời chép rằng: Người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa người và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”

3. “Có lời chép rằng: Người đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa người!”

Ai thắng ai ?

Chúa Nhật Mùa Chay 1c

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giordan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa người và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao
đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình
xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!”
Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”.
Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Người đừng thử thách Chúa là
Thiên Chúa người!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp
khác. (Lc 4, 1-13}

Đọc và suy niệm đoạn Tin Mừng trên, tôi bỗng liên nghĩ đến 2 sự kiện:
1975 tại Việt Nam và 2022 tại Ukraine ít nhiều liên quan đến 3 cơn cám
dỗ Đức Giêsu đương đầu với ác thần.

1. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó,
Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con
Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”.
Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ
sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
- ⇒ Tự nhiên sau 40 ngày đêm không ăn uống gì thì “bung kêu réo”!
Phần Đức Giêsu cũng vậy, nhưng Ngài luôn “ở với Cha” và hằng
“... này đây Con đến để làm theo Ý Cha” và luôn luôn được xác
định: “... Đây là Con Ta yêu dấu – hằng đẹp lòng Ta...”
- ⇒ Trong trận chiến Nga v/s Ukraine, một tù binh Nga tâm sự: “... đã
3 ngày rồi không có gì ăn...” và khi anh chị em Ukrainian đem
lương thực đến tiếp tế, người lính Nga mới nhận thức được rằng
thực phẩm quân đội Nga cung cấp “đã... quá date hơn 7 năm...”



2 “Tôi sẽ cho ông hết thầy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa người và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

⇒ Đức Giêsu thừa biết “hết thầy quyền hành và vinh quang” trần thế là của Ai và do Ai tạo dựng mà hiện hữu...

⇒ Sáng 30 tháng 4, bộ đội “dép râu – nón cối” mở to đôi mắt nhìn thấy “vinh quang” của Hòn Ngọc Viễn Đông (Saigon) qua nhà cao cửa rộng, qua vườn cây tươi mát... và bắt đầu “... Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng...” == nhưng... trễ rồi!



3 “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Người đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa người!”

⇒ Đức Giêsu thừa biết Người là “Con, và là Con Một của Thiên Chúa Cha” và còn hơn thế nữa “Cha Ta và Ta là Một: Con ở trong Cha và Cha trong Con...” == thế mà satan “dám” thử thách Người!!!

⇒ Khi Putin sai quân đội đánh chiếm Ukraine, tổng thống Ukraine đã
điện đàm và kêu gọi 27 lãnh đạo 27 quốc gia Châu Âu&châu Mỹ
tiếp cứu nhưng không một ai “dám” trực tiếp đáp trả... Tổng thống
liền nói với con dân Ukranian : “Chúng ta đã bị bỏ rơi...” == tôi xin
được diễn nôm như sau: ... “họ” đã thách thức chúng ta, chắc họ
nghĩ “không có chúng tao, các người Unkranian làm gì được!?”
Vậy hỡi con dân Ukranian, chúng ta hãy nắm tay nhau, hãy chiến
dấu gìn giữ đất nước nhà cửa tài sản của chúng ta cũng như của
con cháu chúng ta... Hãy tỏ cho “họ” thấy/biết anh chị em chúng
ta có làm gì được không – không nhất thiết phải ‘có chúng
tao’...!!!???



==> Ai thắng ai?

= Thiết nghĩ về phần Đức Giêsu thì ai cũng đã rõ!

= Phần bộ đội “dép râu – nón cối” và con dân hai miền Bắc&Nam Việt Nam
thì “xem quả biết cây” rồi!

= Phần Anh Chị Em Ukranian thì... Wait and See!